

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558

วันจันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น. เลิกประชุมเวลา 11.15 น.

ผู้มาประชุม

- 1. นายสนธยา บุญวิเศษ ตำแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
2. นายพรเดช พิทักษ์ศักดิ์ดำรง ตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
3. นายบรรลือศักดิ์ ไทยกลาง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
4. นางวิภากร ปานเมธี ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
5. นางนลินา จันทพงษ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
6. นายณัฐวุฒิ พุ่มฤทธิ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
7. นายนิรันดร์ จงฤทธิ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
8. นายอนรร จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
9. นายสุนันท์ แซ่จิว ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
10. นายวรวิมล สุนทรทัต ตำแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

ผู้ไม่มาประชุม

- 1. นายวิระ ทรายทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
2. นายอภิภู ชูวงศ์ ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ
3. นางวันดี พิภพทอง ตำแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

ผู้เข้าร่วมการประชุม

- 1. นายภาณุพันธ์ สรงนพันธ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลห้วยฝึบ
2. นายฤกษ์ฤกษ์ ยมนา ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
3. นางอุบลรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
4. นายวิรัช เทพมงคล ตำแหน่ง เลขานุการนายกเทศมนตรี
5. นายอนันต์ ชูพิม ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
6. นายโกศล กสิรักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
7. นางสาวสมเลียง ทองประทีป ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
8. นางจิราพร สรงนพันธ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
9. นายอานวย พุทธนุกูล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง
10. นางสาวกัญญา เริงสมุทร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
11. นางสาวเนาววิสา อินททองปาน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

-2-

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558

วันจันทร์ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

วันนี้เวลา 10.00 น. เลขานุการสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ให้สัญญาณเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ทำหน้าที่ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ เพื่อดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 สำหรับวันนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบมาประชุม จำนวน 9 คน

นายสนธยา บุญวิเศษ ประธานสภาเทศบาลฯ ระเบียบวาระที่ 1

นายสนธยา บุญวิเศษ ประธานสภาเทศบาลฯ นายวรวิมล สุนทรทัต เลขานุการสภาฯ

เรื่อง ปรึกษารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 ประจำปี พ.ศ. 2558

ตามที่สภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ได้มีมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558 ในคราวการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 เมื่อวันที่ 23 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กำหนดวันเริ่มประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 มีกำหนด 30 วัน ดังนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 จึงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

สนธยา บุญวิเศษ (นายสนธยา บุญวิเศษ) ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

-3-

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

นายสนธยา บุญวิเศษ ประธานสภาเทศบาลฯ นายวรวิมล สุนทรทัต เลขานุการสภาเทศบาลฯ

เชิญเลขานุการสภาฯ ได้สรุปรายละเอียดของรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558 ให้สมาชิกสภาฯ ทราบโดยสรุป

เรียนประธานสภาเทศบาลฯ รองประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ทราบสำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้สมาชิกสภาฯ ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งเสนอเชิญประชุมขออนุญาตสรุปรายละเอียดของสาระสำคัญในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของรายงานการประชุมสภาฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบ สำหรับรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 มีด้วยกันทั้งหมด 14 หน้า ดังนี้

หน้าที่ 1 เป็นรายละเอียดรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมการประชุมสภา

หน้าที่ 2 ระเบียบวาระที่ 1 ซึ่งเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2558

หน้าที่ 3 เป็นรายละเอียดในส่วนของการประชุมสภาฯ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภาฯ ได้สรุปให้สมาชิกสภาฯ ทราบโดยสรุป

หน้าที่ 4 ที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558 และระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

หน้าที่ 5 ผู้บริหารท้องถิ่น ได้ชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขออนุมัติสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ข้าราชการและสมทบก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนห้วยฝึบ

หน้าที่ 6 มติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ เห็นชอบให้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 180,000.- บาท สมทบ 10% เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนห้วยฝึบ

หน้าที่ 7 ขอโอนงบประมาณเพื่อตั้งจ้างเป็นรายการใหม่ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เป็นเก้าอี้พลาสติก จำนวน 300 ตัว

หน้าที่ 8 ที่ประชุมสภาเทศบาลฯ มีมติออกันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณเพื่อจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก และหน่วยงานสำนักปลัดเทศบาล และหน่วยงานคลัง ขออนุมัติจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED

หน้าที่ 9 - 10 เป็นส่วนในของรายละเอียดของเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ซึ่งที่ประชุมมีมติออกันท์ให้จัดซื้อได้

-4-

หน้าที่ 11 เป็นในส่วนของเรื่องอื่น ๆ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ คุณอภิภู ชูวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ เขต 1 ได้สอบถามเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการใช้ห้องน้ำ อาคารอเนกประสงค์ และผู้บริหารท้องถิ่นได้นำเรียนหารือเกี่ยวกับการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าบริเวณซอยเทศบาล 2

หน้าที่ 12 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้แจ้งแผนการกำจัดถังขยะบนป้ายภายในเขตเทศบาล ให้สมาชิกสภาฯ ทราบโดยสรุป

หน้าที่ 13 หน่วยงานกองการศึกษา ได้แจ้งการจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2558

หน้าที่ 14 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ ได้เห็นชอบการตรวจรายงานการประชุมฯ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558

นายสนธยา บุญวิเศษ ประธานสภาเทศบาลฯ เลขานุการสภาฯ ได้สรุปรายละเอียด สาระสำคัญของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาฯ ทราบโดยสรุปแล้ว หรือจะชักถามในประเด็นใดของเชิญตอบถามได้ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ทราบใดจะชักถามหรือเพิ่มเติม สาระสำคัญของรายงานการประชุมฯ ต่อไปเป็นขั้นตอนของการลงมติ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 โปรดยกมือ

มติที่ประชุมฯ มีมติออกันท์รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่อง เพื่อยกเงิน

นายสนธยา บุญวิเศษ ประธานสภาเทศบาลฯ

3.1 การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลห้วยฝึบ (พ.ศ.2559-2561)

ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ซึ่งรายงานละเอียดต่อสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

นายอานวย พุทธนุกูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้เข้าร่วมการประชุมสภาฯ สำหรับการจัดทำแผนสามปีของเทศบาลตำบลห้วยฝึบ (พ.ศ. 2559-2561) ก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะขอชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภาฯ ทราบ

-5-

ประกาศเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้เทศบาลตำบลห้วยฝึบ จัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมโครงการต่าง ๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และสามารถนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตลอดจนเพื่อแสดงจุดยืนและแนวทางการพัฒนาของพื้นที่นี้ ๆ โดยนำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลจากการอนุเคราะห์การพัฒนารอบจังหวัด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

เทศบาลตำบลห้วยฝึบ ได้ดำเนินการจัดทำแผนสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ได้โดยดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แล้วจึงเรียบร้อยแล้ว ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ เปรียบเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 17 (4) อนุมัติให้เทศบาลตำบลห้วยฝึบใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

ภาณุพันธ์ สรงนพันธ์ (นายภาณุพันธ์ สรงนพันธ์) นายกเทศมนตรีตำบลห้วยฝึบ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพ มี 3 แนวทาง 1.1 มีสถานที่ค้าขาย เพื่อรองรับผู้ประกอบการกลุ่มต่างๆ อย่างเพียงพอ 1.2 ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ หรือสร้างกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระจายรายได้แก่ประชาชน 1.3 จัดให้มีการรวมกลุ่มที่สะดวกแก่การขนส่งสินค้าและการสัญจรไป - มาของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง 1.1 ส่งเสริมให้มีระบบศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี 1.2 ส่งเสริมให้มีความรู้แก่ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชน ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง

-6-

1.3 สร้างความเข้มแข็งของชุมชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการบริหารราชการและโครงสร้างพื้นฐาน 1.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ระบายน้ำ ทางเท้า สายต่างๆภายในเขต 1.2 จัดให้มีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงในพื้นที่เทศบาล 1.3 ส่งเสริมปรับปรุงระบบไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต เพื่อให้มีความทันสมัยกับเทคโนโลยี ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1.1 พัฒนาและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวภายในจังหวัดพังงา 1.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 1.1 ส่งเสริมสนับสนุน วัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับการศึกษาเล่าเรียนที่ได้มาตรฐาน 1.2 ส่งเสริมด้านทักษะวิชาการ ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา ให้แก่เด็กเรียน 1.3 ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดแก่เด็กเรียนและเยาวชน 1.4 ส่งเสริมศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ได้ปฐมวัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการสาธารณสุข 6.1 ส่งเสริมให้มีสถานที่ออกกำลังกายที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 6.2 รมรงค์ ส่งเสริม ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ บริการสาธารณสุข สุขอนามัย 6.3 ส่งเสริมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 6.4 ดำเนินการสนับสนุนตามยุทธศาสตร์เมืองไทยเชิงรวม คนไทยแข็งแรงของกระทรวงสาธารณสุข รวมจำนวนโครงการในปีงบประมาณ 2559 จำนวน 129 โครงการ

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

นายสนธยา บุญวิเศษ เลขานุการสภาเทศบาลฯ

4.1 ขอรับโอนเกาะกลางถนนในเขตทางหลวง

นายภาณุพันธ์ สรงนพันธ์ เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในเขตเทศบาลตำบลห้วยฝึบเกี่ยวกับไฟฟ้าบริเวณเกาะกลางถนนเนื่องจากระบบไฟฟ้ามีปัญหาเกิดการดับบ่อยครั้ง อีกทั้งยังมีสมาชิกสภาฯ เสนอขอรับโอนพื้นที่เกาะกลางถนนไว้ในความดูแลของถนนอยู่ประจำ ซึ่งเราเองก็จะแจ้งว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้น อยู่ในพื้นที่ของเขตทางหลวงเทศบาลไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ขอปรับแก้เทศบาลมีโครงการที่จะดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งเสาไฟฟ้าให้สว่างประติมากรรมสวยงามแห่งซึ่งสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ก็ได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-7-

ฉะนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ได้มีการตกลงว่า ดำเนินการได้ตามระเบียบฯ ทางผู้บริหารท้องถิ่นได้ปรึกษารายงานที่เห็นว่าควรขอรับโอนพื้นที่เกาะกลางถนนไว้ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยฝึบ เพื่อใช้ในการดำเนินการเรื่องระบบไฟฟ้า เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ พร้อมที่จะรายงานที่จะดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดตั้งของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน หมวด 2 การจัดหน้า ข้อ 9 ในกรณีที่มีผู้ขอจัดตั้งให้เป็นกรมหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพลหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพื้นที่ดังกล่าวนี้ ดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีการจัดตั้งหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือรับเอาพื้นที่หรือสิทธิอื่น ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่นหรือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงอนุมัติสภาฯ ในการรับโอนพื้นที่เกาะกลางถนนไว้ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

สมาชิกสภาฯ ทราบโดยสรุปแล้ว หรือจะชักถามในประเด็นใดของเชิญตอบถามได้ หากไม่มีสมาชิกสภาฯ ทราบใดจะชักถามหรือเพิ่มเติม สาระสำคัญของรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

มติที่ประชุมฯ มีมติออกันท์เห็นชอบรับโอนพื้นที่เกาะกลางถนนไว้ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายสนธยา บุญวิเศษ ประธานสภาเทศบาลฯ

ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะนำเสนอ หรือมีข้อเสนอแนะ จะนำเสนอที่ประชุม เชิญ

นายวรวิมล สุนทรทัต ขอแจ้งท่านคณะกรรมการจัดทำโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญา ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดจัดปลัดเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 อาจจะต้องขอความร่วมมือจากท่านสมาชิกสภาฯ ได้เห็นถึงความสำคัญของโครงการ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผ่านมาว่าเมืองเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่กำหนด โดยในด้านที่ 2 ขอจะเป็นในส่วนของการสภาด้วย

(2) โครงการป้องกันยาเสพติดโลก ซึ่งการจัดทำโครงการนี้จะดำเนินการในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 ขอให้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นใน ส่วนของ โรงเรียนห้วยฝึบวิทยากร โรงเรียนอนุบาลห้วยฝึบ โรงเรียนวัดนิเวศนิกร (กน) ฯลฯ ขอแจ้งว่าโครงการนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 จำนวน 1,000 คน เป็นวิทยากร (3) การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ช่วงนี้ก็จะเป็นการอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ซึ่งสมาชิกสภาฯ ท่านใดอยากจะทำเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ดำเนินการโครงการใดก็ได้เสนอผ่านทางผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อจะได้พิจารณาถึงความสำคัญ

(4) ข้อเสนอแนะจากท่านสมาชิกสภาฯ คุณอภิภู ชูวงศ์ ที่ขอให้เทศบาลตำบลห้วยฝึบ ดำเนินการในส่วนเรื่องห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ทางเทศบาลตำบลห้วยฝึบก็ได้ดำเนินการแล้วเรียบร้อยแล้ว

-8-

คุณนลินา จันทพงษ์ สมาชิกสภาฯ เขต 1 อวยกขอสอบถามเกี่ยวกับโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลห้วยฝึบ บริเวณตลาดสด ชั้น 2 ซึ่งเป็นนโยบายในการบริหารงานของนายกฯ ภาณุพันธ์ สรงนพันธ์ ไม่ทราบรายละเอียดการดำเนินการดังกล่าวและนี้ ผู้ให้บริการเป็นอย่างไรบ้าง

นายอานวย พุทธนุกูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ขออภัยคุณนลินาโครงการศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ขณะนี้ มีผู้ให้บริการประมาณ 10-20 คนวัน ซึ่งจากกระแสผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มองว่าเป็นโครงการที่ดีมากที่จะส่งเสริมสุขภาพให้กับชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผู้มาใช้บริการจะเปรียบปานกลาง โดยขณะนี้ทางเทศบาลตำบลห้วยฝึบ ก็ได้เพิ่มจำนวนอุปกรณ์และดำเนินการปรับปรุงศูนย์สุขภาพชุมชน ได้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น

คุณกัญญา เริงสมุทร หัวหน้าฝ่ายบริหารฯ ขอแนะนำการตรวจรับมาตรฐาน EHA ซึ่งผลการตรวจรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศผ่านการรับรอง จำนวน 120 แห่ง ซึ่งในส่วนของจังหวัดพังงา ผ่านการรับรองระดับเกียรติบัตร จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลห้วยฝึบ และเทศบาลเมืองตะกั่วทุ่ง จึงเรียนเพื่อให้สมาชิกสภาฯ ทราบ

นายสนธยา บุญวิเศษ ประธานสภาเทศบาลฯ สมาชิกสภาฯ ท่านใดมีเรื่องจะเสนอในที่ประชุมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจงานการประชุม (นางจิราพร สรงนพันธ์) หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรายงานการประชุม (นายวรวิมล สุนทรทัต) เลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ

คณะกรรมการสามัญประจำสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยฝึบ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 ในการประชุมเมื่อวันที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 เปรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (นายพรเดช พิทักษ์ศักดิ์ดำรง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (นางวิภากร ปานเมธี)

(ลงชื่อ).....(ไม่มา).....กรรมการ (นายวันดี พิภพทอง)